



ที่ ศธ ๐๒๙๔/ว๙๘๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (Try Out)

เรียน รายชื่อตามเอกสารแนบ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์” เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (Try Out) จากบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
๒. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย หรือ หัวหน้ากลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบด้านแผนการศึกษา
๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนการศึกษา/แผนงานโครงการ

ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสอบถามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ <https://goo.gl/wm๖w๗g>
เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ www.pnbpeo.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หรือ QR Code ในหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่พันตรี

(ประหยัด แก่นชา)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๕๖๐๓-๙๙๓๙

โทรศัพท์ ๐-๕๖๐๓-๙๙๓๘

นายพสกร ทวีทรัพย์ โทรศัพท์ ๐๘-๖๒๐๑-๙๙๗๙

E-Mail : plan.pbnpeo@gmail.com



บัญชีรายชื่อหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 แบบทำหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คร ๐๒๙๔/๓๘๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	เรียน	หน่วยงาน
๑	ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๔๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒
๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาานครสวรรค์ เขต ๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๓
๔	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์
๕	ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์	สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์